

Trao giải báo chí về phong trào công nhân, người lao động ở Thanh Hóa

03:39 26/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 25/8, Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa tổ chức Tổng kết và trao Giải Báo chí về điển hình phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh Thanh Hóa chào mừng Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.



Ông Nguyễn Mạnh Kiên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam trao giải A cho tác giả Thanh Huệ, Báo Thanh Hóa

Đây là lần đầu Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức giải báo chí nhằm khích lệ những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, các tác giả không chuyên có tác phẩm hay về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tại Thanh Hóa.

Theo đó, giải báo chí đã thu hút sự quan tâm, tham gia đông đảo của các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, đặc biệt là sự hào hứng, tích cực tham gia của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức lao động ở các cấp công đoàn trong tỉnh Thanh Hóa.

Giải được triển khai từ tháng 3, kết quả có hơn 90 tác giả, nhóm tác giả gửi 105 tác phẩm báo hình, báo in, báo điện tử dự thi. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, nhiều tác phẩm dự thi có chất lượng, sâu sắc về nội dung, đa dạng về hình thức, nhất là các tuyến tin, bài phản ánh đậm nét, đa chiều hoạt động của tổ chức công đoàn, phong trào công nhân lao động và cuộc sống người lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Qua các tác phẩm báo chí, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” được đưa vào cuộc sống; các vấn đề như tuyển dụng lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, nhà ở cho công nhân, thực hiện chế độ bảo hiểm, an toàn lao động ... được đề cập sâu, rộng.

Nhiều tác phẩm phản ánh chân thực, đa chiều những hoạt động nghĩa tình, trách nhiệm của những người làm công tác công đoàn, khắc họa sâu sắc tấm gương của những doanh nhân, chủ doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, luôn chăm lo tạo việc làm, tăng thu nhập cho công nhân lao động, hay gương nữ công nhân nỗ lực vượt khó, trở thành công nhân gương mẫu, nam công nhân có nhiều sáng kiến làm lợi cho đơn vị hàng tỷ đồng.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức trao công nhận kèm theo phần thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có 33 tác phẩm đoạt Giải Báo chí về điển hình phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tỉnh Thanh Hóa; trong đó có 3 tác phẩm đoạt giải A, 6 tác phẩm đoạt giải B, 9 tác phẩm đoạt giải C.

Nam Nguyễn

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/trao-giai-bao-chi-ve-phong-trao-cong-nhan-nguoi-lao-dong-o-thanh-hoa>